

สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการวิเคราะห์

จากผลการวิเคราะห์ในบทที่ 3 สามารถสรุปผลที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับคณะ เป็นดังนี้

ก. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แตกต่างกับมาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่ำกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ แสดงว่า การให้คะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้มงวดกว่าการให้คะแนนของคณะศึกษาศาสตร์ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ของคณะนิติศาสตร์ ของคณะเภสัชศาสตร์ ของคณะนิเทศศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์ ของคณะรัฐศาสตร์ และของคณะอักษรศาสตร์

2. ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ซึ่งได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับคณะ เป็นดังนี้

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ก. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับมาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยา เขตธนบุรี สถาบันเทคโนโลยี- พระจอมเกล้าวิทยา เขตลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ข. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่ำกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จ การศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยา เขตพระนครเหนือ แสดงว่า การให้คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้มงวดกว่า การให้คะแนนของ วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และของสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยา เขตพระนครเหนือ

ค. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงว่า การให้คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้มงวดน้อยกว่าการให้คะแนนของมหา- วิทยาลัย เชียงใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2 คณะอักษรศาสตร์

ก. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับ มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรีของผู้ที่ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรีของผู้ที่สำเร็จการ ศึกษาจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประลักษ์นมิตร แสดงว่า การให้คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้มงวดน้อยกว่าการให้คะแนนของมหา วิทยาลัย เชียงใหม่ และของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประลักษ์นมิตร

2.3 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

ก. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับ มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ข. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่ำกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จ การศึกษาจากวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยการค้า และมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงว่า การ ให้คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้มงวดกว่าการให้คะแนนของวิทยาลัยกรุงเทพ ของ วิทยาลัยการค้า และของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.4 คณะครุศาสตร์

ก. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับมาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิชญ์โลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแล่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน และมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ แสดงว่า การให้คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้มงวดน้อยกว่าการให้คะแนน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิชญ์โลก ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแล่น ของมหาวิทยาลัย ศิลปากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน และของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

2.5 คณะนิติศาสตร์

ก. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับมาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรีของผู้ที่ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงว่า การให้คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้มงวดน้อยกว่าการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.6 คณะวิทยาศาสตร์

ก. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับ มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข. มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่ำกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงว่า การให้คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้มงวดกว่าการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.7 คณะเภสัชศาสตร์

มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงว่า การให้คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้มงวด น้อยกว่าการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยมหิดล

2.8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่ำกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงว่า การให้คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้มงวดกว่าการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2.9 คณะรัฐศาสตร์

มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับมาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.10 คณะนิติศาสตร์

มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงกว่า มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงว่า การให้คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้มงวดน้อยกว่าการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในระดับคณะ เป็นดังนี้

3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโทของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตลาดกระบัง

3.2 คณะอักษรศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโทของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒประสานมิตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.3 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโทของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยาลัยการศา

3.4 คณะครุศาสตร์

ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโทของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงขลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโทของ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผลศึกษา

3.5 คณะนิติศาสตร์

ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโทของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่ำกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.6 คณะวิทยาศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.7 คณะเภสัชศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโทของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล

3.8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.9 คณะรัฐศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

3.10 คณะนิติศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ การศึกษาระดับปริญญาตรี กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษาระดับปริญญาโท ในระดับ คณะ เป็นดังนี้

ก. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และได้ รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของการศึกษา ระดับปริญญาตรี กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของการศึกษาระดับปริญญาโทสัมพันธ์กัน แต่มี ความสัมพันธ์กันด้วยสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (The Coefficient of Determination; r^2) ที่มีค่าต่ำคือ r^2 ของแต่ละคณะ มีค่าต่ำกว่า 0.2074 ในขณะที่คณะรัฐศาสตร์ มีค่า r^2 เท่ากับ 0.2074

ข. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และได้ รับ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของการศึกษาระดับปริญญาตรีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษา ระดับปริญญาโท ไม่สัมพันธ์กัน

จากผลสรุปการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถนำมาใช้ในการพิจารณารับนิสิตเข้า มาศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น หากนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการประยุกต์ใช้ได้ เช่นนำไปใช้ในการวัดมาตรฐานการศึกษา ของคณะหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือนำไปใช้ในการวัดมาตรฐานการให้คะแนนของคณะ หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สำหรับการเปรียบเทียบมาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับคณะจะใช้เป็นวิธีการหนึ่งในการเสนอแนะ เกณฑ์การรับ สัมครนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการกำหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย สละสลมเพื่อรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อใน ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น เกณฑ์คะแนนเดียวกับ เกณฑ์คะแนนของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วน เกณฑ์คะแนนที่จะใช้รับสัมครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ เป็นเกณฑ์ คะแนนที่สูงกว่า เกณฑ์คะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อพิจารณา เกณฑ์การรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่าง ๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผลดังนี้

เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควร เป็น เกณฑ์คะแนนเดียวกับ เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควร เป็น เกณฑ์คะแนนที่ต่ำกว่า เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควร เป็น เกณฑ์คะแนนที่สูงกว่า เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ ควร เป็น เกณฑ์คะแนนเดียวกับ เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ควร เป็น เกณฑ์คะแนนที่ต่ำกว่า เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ควร เป็น เกณฑ์คะแนนเดียวกับ เกณฑ์คะแนนของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยการค้า และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ควรเป็นเกณฑ์คะแนนที่สูงกว่า เกณฑ์คะแนน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต ศึกษาของคณะครุศาสตร์ ควรเป็นเกณฑ์คะแนนเดียวกับ เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร - วิโรฒพิชญ์โลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลังขลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร์ ควรเป็น เกณฑ์คะแนนที่ต่ำกว่า เกณฑ์คะแนนของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย รามคำแหง เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ควรเป็น เกณฑ์คะแนนเดียวกับ เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะนิติ ศาสตร์ ควรเป็น เกณฑ์คะแนนที่ต่ำกว่า เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ควรเป็น เกณฑ์คะแนนเดียวกับ เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ วิทยาศาสตร์ ควรเป็น เกณฑ์คะแนนที่สูงกว่า เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะ เกษัตริศาสตร์ ควรเป็น เกณฑ์คะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรเป็น เกณฑ์คะแนนที่สูงกว่า เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะ รัฐศาสตร์ ควรเป็น เกณฑ์คะแนน เดียวกับ เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนนที่ใช้รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะ นิเทศศาสตร์ ควรเป็น เกณฑ์คะแนนที่ต่ำกว่า เกณฑ์คะแนนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกเว้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยา เขตพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยา เขตธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยา เขตลาดกระบัง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ที่ต่ำกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคณะครุศาสตร์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ที่ต่ำกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในคณะนิติศาสตร์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับปริญญาโท ที่สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาโท ของผู้ที่สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการที่ 2 ในการรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เข้าศึกษา ต่อในบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำในระดับ ปริญญาตรีของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะคณะอักษรศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษาระดับปริญญา ตรี และระดับปริญญาโท พบว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษา ต่าง ๆ และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะอักษรศาสตร์และ คณะนิติศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทไม่ สัมพันธ์กัน ในขณะที่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และได้รับ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทสัมพันธ์กัน ด้วยสัมประสิทธิ์ของการตัดสิ้นใจ ของแต่ละคณะที่มีค่าต่ำกว่า 0.2074 ในขณะที่คณะรัฐศาสตร์มีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสิ้นใจเท่ากับ 0.2074

4.2 ข้อเสนอแนะ

ข้อมูลที่ได้รับรวบรวมมาวิเคราะห์ได้จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาลูกจ้างกรมมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูลเพียง 3 ปี ทำให้ข้อมูลที่ได้ในบางคณะไม่สมบูรณ์เพียงพอแก่ความต้องการในการวิเคราะห์ และอาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างเมื่อนำผลการวิเคราะห์ในบางคณะที่มีจำนวนข้อมูลน้อยมาใช้ประโยชน์ยกเว้นคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนข้อมูลมากพออย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น ในการเก็บข้อมูลควรเก็บรวบรวมจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และแยกวิเคราะห์มาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรีตามคณะที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การนำผลวิเคราะห์ไปใช้ อยู่ในระดับกว้างมีใช้เฉพาะคณะใดคณะหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษาของลูกจ้างกรมมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ควรเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้นจากรยะเวลาที่เก็บไว้เป็น 5-7 ปี โดยที่มีหลักเกณฑ์ของการให้คะแนนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาไม่ต่างกันมากนักในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาในการหามาตรฐานการให้คะแนนระดับปริญญาตรี ดังนั้น จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเชื่อว่า สามารถเพิ่มความเหมาะสมสำหรับการนำผลวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์